

'มมส.' ผุดกว่า30 โปรเจกต์รับเออีซี

- ผนักเครือข่ายม.อาเซียนทุกมิติ
- ผุดหลักสูตรภาษาฯผลิตคนป้อน

ผศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง มมส.เองก็ตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มานานพอสมควร ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล เรื่องแรกๆที่ทำการผลิตกำลังคนที่มีทักษะด้านภาษา โดยเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เน้น 4 ภาษาหลักได้แก่ ภาษาลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ผลิตคนออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้บัณฑิตที่จบออกไปได้งานทำในบริษัทของคนไทยที่ไปเปิดกิจการในลาว เวียดนาม ทำงานในสถานทูต กงสุลไทย นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ รวมถึงรับนักศึกษาจากอาเซียนเข้ามาเรียน เช่น นักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนจากโครงการของสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากจีน กัมพูชา เวียดนามซึ่งมาเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เกษตรฯ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.ดร.ศุภชัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในอาเซียน มีโครงการ



ศุภชัย สมบัติโต

และกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 35 โครงการ อาทิ ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน หรือ ASEAN Youth Leaders Camp 2014 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ปีนี้มีนักศึกษา 51 สถาบันอุดมศึกษาจาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วม จำนวน 97 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการ ESARN To ASEAN ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา

ครูในระดับประถมและมัธยมในจังหวัดมหาสารคามได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายต่างๆ เช่น Survey Camp ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยदानังของเวียดนาม และ Gajah Mada อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Teknologi มาเลเซียเพื่อสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การทำเวิร์กช็อปด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนร่วมกัน เป็นต้น

“เรามีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมานานพอสมควร ที่ผ่านมามีถือว่าเราประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในอาเซียน ผมมั่นใจว่า มมส.มีศักยภาพในแง่ของการพัฒนา กำลังคนต่อไปอีสานจะมีรถไฟรางคู่ไปถึงลาว เวียดนาม ธุรกิจการลงทุนต่างๆ ก็เกิดตามมา ซึ่งเราพร้อมผลิตคนป้อน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีที่เป็นสาขาขาดแคลน” รักษาการอธิการบดี มมส.กล่าวในตอนท้าย